

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 107 /HĐND

TP. Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 12 năm 2017

V/v đề nghị trả lời ý kiến chất vấn  
của Đại biểu HĐND tại kỳ họp  
thứ 07- HĐND thành phố khóa XI.

Kính gửi: UBND thành phố Quảng Ngãi.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 30/11/2015

Để hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 07- HĐND thành phố khóa XI đảm bảo theo Luật định, Thường trực HĐND thành phố tổng hợp ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 07- HĐND thành phố khóa XI (có gửi kèm theo).

Đề nghị UBND thành phố xem xét trả lời ý kiến chất vấn bằng văn bản, báo cáo về cho Thường trực HĐND thành phố chậm nhất **trước ngày 14/12/2017**; đồng thời trực tiếp trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND, khi HĐND thành phố yêu cầu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đề nghị UBND thành phố triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Thành ủy (báo cáo);
- TT. HĐND thành phố;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- C, PCVP;
- Lưu VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hà Hải



**HỘI ĐỒNG Ý KIẾN CHẤT VẤN**  
**Của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 07, khóa XI**  
*(Ban hành kèm theo Công văn số 107/HĐND ngày 07/12/2017 của Ủy ban Thường trực HĐND thành phố Quảng Ngãi)*

**Câu 1.** Nghị quyết nhiệm vụ năm 2017 của HĐND thành phố đã xác định “*Bám sát và tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2017 của Thành ủy*”; tuy nhiên qua theo dõi việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của thành phố chưa có chuyển biến rõ nét, nhiều vụ, việc và nhiệm vụ được giao thực hiện chậm trễ, thậm chí có việc không tổ chức thực hiện, làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển KT-XH năm 2017. Đề nghị UBND thành phố xác định rõ nguyên nhân và những biện pháp, giải pháp thực hiện trong thời gian đến?

**Câu 2.** Hiện nay vẫn còn tồn đọng nhiều quyết định xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng đã có hiệu lực thi hành nhưng chậm tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, dứt điểm, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý đô thị và tạo dư luận không tốt trong nhân dân, đại biểu HĐND thành phố đã chất vấn về vấn đề này, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả. Đề nghị UBND thành phố làm rõ nguyên nhân chậm trễ? trách nhiệm? và biện pháp chấn chỉnh khắc phục trong thời gian đến?

**Câu 3.** Trong thời qua, việc xem xét hướng dẫn hồ sơ thủ tục để giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công cách mạng chưa được kịp thời, có nhiều trường hợp làm hồ sơ gửi đến phòng chức năng nhưng chưa được xem xét giải quyết và trả lời, để người dân đi lại nhiều lần. Đề nghị đồng chí Trưởng phòng LĐTB và XH thành phố cho biết nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp thực hiện trong thời gian đến?

**Câu 4.** Trong thời gian qua, công tác khai thác và sử dụng các quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất và phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố còn lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Đề nghị UBND thành phố làm rõ vấn đề trên, biện pháp quản lý khai thác, sử dụng trong thời đến?

**Câu 5 :** Hiện nay việc quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa của thành phố và xã, phường chưa phát huy hiệu quả, còn lãng phí, cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị. Đề nghị UBND thành phố làm rõ nguyên nhân, biện pháp, giải pháp khắc phục trong thời gian đến.

**Câu 6.** Trong thời gian qua, việc tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đô thị của thành phố đạt được một số kết quả nhất định, góp phần chỉnh trang, nâng cấp đô thị. Tuy nhiên, tình hình ứng vốn ngân sách thành phố của các chủ đầu tư còn để kéo dài, chậm hoàn ứng cho ngân sách thành phố làm ảnh hưởng đến nguồn lực đầu tư của thành phố. Đề nghị UBND thành phố làm rõ vấn đề trên, Xác định trách nhiệm và giải pháp trong thời gian đến?